



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p> <p>สำนักข่าวไทย ช่อง 5,9 TNN24 เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>มติชน</p>	<p>การช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง</p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน แถลงข่าวว่า ตลอด 2 วัน สามารถนำเด็กออกจากถ้ำได้ 8 คน โดยการปฏิบัติงานวันนี้ใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อวานประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากทีมมีความชำนาญและได้เพิ่มจำนวนคนมากขึ้น ซึ่งวันนี้ นายกฯ ได้มาให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ และให้ทุกฝ่ายถอดบทเรียนให้ความรู้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน รวมทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กทั้ง 8 คน ที่รพ.เชียงใหม่ ยืนยันว่าเด็ก 4 คนล่าสุดที่ออกมาในวันนี้ มีสุขภาพดี รู้สึกดี ส่วนเด็กชุดแรก 4 คน แพทย์อนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนได้แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า วันนี้อันเวลา 08.00 น. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ จะหารือและประชุมติดตามประเมินผลสภาพร่างกายของเด็ก 4 คนที่มาถึงรพ. เชียงใหม่ เมื่อค่ำวันที่ 8 ก.ค. เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ร่างกายอยู่ในสภาพดี แต่ต้องประเมินร่างกายให้ครบถ้วนตามที่ศูนย์อำนวยการร่วมฯ กำหนด</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9 TNN24</p> <p>เว็บไซต์พันทิพ</p>	<p>-เสนอข่าว มีรายงานว่าเด็กทั้ง 4 คนนอนพักรักษาตัวตามเตียงที่จัดเตรียมไว้ เรียงตามหมายเลข 1-13 มีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีพยาบาลดูแลแบบ 1 ต่อ 1 นอกจากนี้ ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาตรวจและติดตามอาการตลอดเวลา ขณะนี้ทั้ง 4 คนได้ผ่านการตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้ว ทั้งการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในการหาภาวะติดเชื้อ การประเมินสภาพร่างกาย และภาวะขาดสารอาหาร สำหรับการเข้าเยี่ยมรพ.ได้ให้ญาติลงทะเบียน และจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ส่วนสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้เข้ามาถ่ายภาพหน้าตักโดยเด็ดขาด</p> <p>สำหรับกลุ่มไลน์ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.เชียงใหม่ ตั้งขึ้นเพื่อใช้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และกำหนดการแถลงข่าว มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักอยู่ในกลุ่มกว่า 160 คน มีการสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งเรื่องอาการเด็ก ชื่อเด็ก การดูแลรักษาอาการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสภาพจิตใจของผู้ปกครอง ว่า หลังเจ้าหน้าที่นำตัวเด็กส่วนหนึ่งออกมาได้ ผู้ปกครองของทั้ง 13 คน ดีใจมาก คลายความวิตกกังวล ทั้งนี้ มีการชี้แจงก่อนนำเด็กออกจากถ้ำ ว่าจะต้องดูจากความพร้อมของสภาพร่างกายเป็นหลัก ซึ่งผู้ปกครองเข้าใจดี และยังมีชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ได้ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขณะนี้เด็กทุกคนกำลังอยู่ในการดูแลฟื้นฟูร่างกาย ส่วนการฟื้นฟูสภาพจิตใจจะทำภายหลัง สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ความรู้สึกผิดที่อาจติดตัวเด็ก คิดว่าเป็นเพราะตัวเองทำให้เกิดปัญหา เป็นภาระของคนอื่น ซึ่งต้องมีการพูดคุยดูแลสภาพจิตใจในระยะยาวต่อไป รวมทั้งไม่ตำหนิ ไม่ซักถามซ้ำ ๆ ปล่อยให้ใช้ชีวิตปกติ เพื่อไม่ให้เกิดโรคขาดแผลในจิตใจที่คาดว่าอาจแสดงอาการประมาณ 2 สัปดาห์</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์สดจาก เยาวชน</p>	<p>-มีผู้ตั้งกระทู้ว่า ทำไมรพ.ต้องเอาแอสเลนมาติดและติดฟิล์มสีดาที่กระจก เพื่อห้ามถ่ายทีมหมูป่า โดยผู้ที่เข้ามาโพสต์ตอบกระทู้ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการรักษาสิทธิของผู้ป่วย และมีผู้เข้ามาโพสต์ส่วนหนึ่งตำหนิผู้ตั้งกระทู้ที่ไม่รู้เรื่องสิทธิผู้ป่วย</p> <p>-เสนอสฎีป กล่าวถึงการเขียนจดหมายน้อยส่งถึงกันระหว่างเด็ก ๆ และพ่อแม่ในช่วงเวลาวิกฤต โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ จิตแพทย์ กล่าวว่า ถือเป็น การเชื่อมโยงความรู้สึกถึงกัน มีคุณค่าทางจิตใจ ส่วนการที่โค้ชเขียนว่า สัญญาจะดูแลเด็กให้ดีที่สุดและขอโทษผู้ปกครองเด็กนั้น เท่าที่เห็นโค้ชเป็นคนที่มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบสูงมาก มีความรักให้เด็กจริง ๆ เป็นเรื่องที่โค้ชจะนำมาเป็นบทเรียนในชีวิตต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การที่เด็ก ๆ เขียนบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง สื่อถึงการที่มีคนไปช่วยเขาแล้วเขารู้สึกมีความหวัง ส่วนกรณีที่โค้ชเขียนขอโทษผู้ปกครองเด็ก ๆ นั้น สื่อถึงการมีสามัญสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
Teenee.com	-เสนอข่าว โลกโซเซียลส่งกำลังใจให้ดาบจ้อย ตำรวจพลร่มที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาช่องโพรงบนถ้ำ จนเข้าบวมและเป็นไข้ต้องเข้า รพ.
มติชน เดลินิวส์ M2F	<p>เรือร่มที่ภูเก็ต</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายธนกร พลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกันแถลงความคืบหน้า ว่า วันเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวลงเรือฟินิกซ์ 89 คน เป็นชาวจีน 87 คน ชาวยุโรป 2 คน ผู้รอดชีวิต 37 คน พบผู้เสียชีวิต 41 คน ผู้สูญหาย 11 คน ใน 11 คนมีรายงานว่าอาจรอดชีวิต 5 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยัน ทำให้เหลือผู้สูญหายที่ค้นหา 6 คน โดยพบศพลูกเรือที่ไปได้ท้องทะเล 1 คน</p> <p>ด้าน นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ว่า ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยชาวจีนยังต้องรักษาตัวในรพ. 9 ราย โดย 1 รายที่บาดเจ็บที่สมองอากาศสาหัส อาการฟื้นตัวอันตรายแล้ว อีก 3 ราย ป่วยปอดบวม คาดว่าเกิดจากการสำลักน้ำทะเล และอีก 5 ราย มีบาดแผลตามร่างกาย ทั้งหมดได้รับการดูแลจนปลอดภัยแล้ว ผู้รอดชีวิตและญาติได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพจิต ถือว่าดีขึ้นพอสมควร ส่วนผู้เสียชีวิต 41 ศพ ขณะนี้ได้พิสูจน์อัตลักษณ์อย่างชัดเจน มีญาติยืนยันตัวบุคคลแล้ว 10 ศพ อีก 31 ศพ อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์เพิ่มเติม ในจำนวนนี้มี 27 ศพที่พิสูจน์อัตลักษณ์เบื้องต้นจากโครงร่างและเสื้อผ้าแล้ว รอญาติมายืนยันตัวบุคคล อีก 4 ศพ ที่ไม่มีหลักฐานติดตัว อยู่ระหว่างการตรวจดีเอ็นเอ</p> <p>ด้าน นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยและครอบครัวที่รพ.อบจ.ภูเก็ต และรพ.วชิระภูเก็ต โดยได้แสดงความเสียใจพร้อมให้กำลังใจและสอบถามความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่และแพทย์ให้ดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างดีที่สุด โดยการส่งศพของผู้เสียชีวิตกลับประเทศ หลังจากตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้ว รัฐบาลจะนำเครื่อง ซี 130 ส่งผู้เสียชีวิตกลับประเทศไปพร้อม ๆ กัน</p> <p>สำนักข่าวเอพี อ้างรายงานจากสื่อจีน ระบุว่า ก.การท่องเที่ยวของจีนประกาศเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการทำกิจกรรมทางน้ำในเมืองท่องเที่ยวต่างประเทศ ย้ำให้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการสังเกตสภาพอากาศและเช็คฟังคำเตือนต่าง ๆ ด้านสำนักข่าวซินหัวของจีน เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปรับปรุงและยกระดับการจัดการและสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว โดยจีนพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกอย่างที่จำเป็นทั้งการค้นหาและช่วยเหลือครั้งนี้</p>
ไทยรัฐ	<p>โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</p> <p>-เสนอสรุป นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มต่อเนื่อง 1. ให้สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเหมาะสมตามมาตรฐานนานาชาติ 2.รองรับการดูแลประชาชนสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรเพิ่ม รวมทั้งแพทย์ พยาบาลด้วย 3.ให้เป็นไปตามนโยบายประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล 1 ทีมต่อประชากร 1 หมื่นคน</p>
มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>อัตรากำลังบุคลากรด้านจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว สมาพันธ์สหวิชาชีพทางจิตเวช ยาเสพติด ประมาณ 50 คน นำโดย นพ.สุเมธ ฉายศิริกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาจิตเวช รพ.สุราษฎร์ธานี เรียกร้องขอให้ผู้บริหาร สธ.เห็นใจและปรับโครงสร้างอัตรากำลังกลุ่มงานจิตเวชอย่างเป็นธรรม เนื่องจากกรอบโครงสร้างของ สธ. ล่าสุด ไม่มีกรอบอัตรากำลังกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในรพ.ชุมชน ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่ต้องได้รับการรักษาขาดคนดูแลต่อเนื่อง โดยให้พยาบาลจิตเวชที่ดูแลคนไข้ไปทำงานอย่างอื่น ซึ่งสมาพันธ์ฯ ได้เสนอกรอบอัตรากำลังไปยังกองทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ 10 เม.ย. 2561 แต่ไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งเรื่องนี้รพ.ชุมชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไปได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงขอให้กระทรวงแยกกลุ่มงานจิตเวชให้ชัดเจน และไม่ลดกรอบอัตรากำลัง หากยังไม่มีการดำเนินการใน 1-2 เดือน จะมาทวงถามอีก</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า เรื่องที่มีการเรียกร้องอยู่ในแผนจัดทำอัตรากำลังที่มีการประกาศให้แต่ละรพ.จัดคนลงกรอบคุณ แต่กลุ่มงานจิตเวชได้เสนอมามากกว่าปริมาณงานไม่พอเหมาะกับกำลังคนที่มีอยู่ ทำให้รพ.ขนาดเล็ก เช่น รพ.ชุมชนซึ่งมีตั้งแต่ระดับ 10-120 เตียง มีกรอบอัตรากำลังเดียวกันยาก แต่พยายามแก้ไขให้เสร็จในส.ค.นี้ โดยออกแบบให้พอเหมาะกับขนาดของรพ. และให้ทุกคนได้ประโยชน์ ยืนยันว่ารพ.ชุมชนยังมีงานด้านสุขภาพจิต</p>
	สปสช.ตั้งเป้าผ่าตัดตาต้อกระจก

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานคณะทำงานเกี่ยวกับตาต้อกระจก สปสช. กล่าวว่า สปสช.และสธ.มีความเห็นตรงกันในการช่วยเหลือผู้ที่ตาบอด หรือมองเห็นเลือนรางจากต้อกระจก ให้ได้รับการผ่าตัด เป้าหมายสูงสุดคือภายในปี 2563 จะต้องไม่มีผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกในประเทศไทย โดยกำหนดโควตาการผ่าตัดในปี 2561 ทั้งสำหรับผู้ตาบอดและมองเห็นเลือนราง 120,000 ดวงตา และจะกระจายโควตาตามผลสำรวจประชากรที่ต้องได้รับการผ่าตัดตามสิทธิ แบ่งเป็น เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ 100,000 ดวงตา และกันไว้ที่ส่วนกลาง 20,000 ดวงตา เพื่อเป็นโควตาสำรองให้กับผู้ป่วยแต่ละเขตบริการสุขภาพที่ต้องการผ่าตัดเพิ่ม ในส่วนของรพ.ที่ผ่าตัด สปสช.จะมีอัตราเหมาจ่ายค่าผ่าตัดให้ตั้งแต่ 5,000-9,000 บาท ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการผ่าตัด ผู้ป่วยบัตรทองรายอื่น ๆ สามารถไปรับบริการตรวจคัดกรองได้ที่รพ.รัฐทุกแห่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค	<p>บุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ผศ.นพ.นครชิต ลิชิตธนสมบัติ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายโรคไมติติดต่อแห่งประเทศไทย และ ดร.สุปรียดา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังพิธีเปิดการประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง "บุหรีทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง" ว่า คนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองปีละ 1 แสนคน โดย 1 ใน 5 เกิดจากสูบบุหรี่ หากเลิกสูบจะลดความเสี่ยงเกิดโรคได้ 30-55% สธ.-สสส. มุ่งป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่อายุ 15-24 ปี รมรงค์เลิกสูบ และลดควันบุหรีมือสองในบ้าน-ที่สาธารณะ ซึ่งพบผู้ได้รับควันบุหรีมือสองในบ้านสูงถึง 17.3 ล้านคน</p> <p>-รายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย ปี 2560 มีประชากร 10 จังหวัดที่ได้รับควันบุหรีมือสองในบ้านอย่างน้อยเดือนละครั้งสูงสุด ได้แก่ สตูล นครศรีธรรมราช ชุมพร ปัตตานี หนองบัวลำภู ชัยนาท กระบี่ ยะลา นราธิวาส และสกลนคร ส่วนการได้รับควันบุหรีมือสองในที่สาธารณะ พบว่า ตลาดสดหรือตลาดนัด มากที่สุด 61.8% รองลงมาเป็นร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม 37.7%</p> <p>-เสนอข่าว นายอเนก ทองชื่นจิตร รองนายกเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลูก สร้างกระแสแรงจูงใจโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ที่วัดไร่สุทธาวาส โดยมี นายพรเทพ ฤทธิฤดี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมนักปั่นจักรยาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม</p>
ไทยโพสต์	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ส.ต.ท.เจริญ จันทน์นิตย์ นายก อบต.สะพลี ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ จ.ชุมพร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ "คิดดี ทำดี สะพลีปลอดภัยน้ำยุงลาย ปลอดภัยไขเลือดออก" เนื่องจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ชาวบ้านในพื้นที่เป็นไขเลือดออกเฉลี่ยเดือนละ 1 ราย และยังจัดตั้งกลุ่มไลน์ "กลุ่มอาสาปราบยุงลาย" เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้สถานการณ์ และแชร์ผลงาน วิธีการ ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดยุงลาย การป้องกัน และอาการของไขเลือดออก</p>
กรุงเทพธุรกิจ โลกวันนี้ โพสต์ทูเดย์ ข่าวหุ้น ไทยโพสต์	<p>ธุรกิจสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและเกี่ยวเนื่อง ทั้งกลุ่มสินค้าและบริการ กำลังเติบโตอย่างสูง และเป็น 1 ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เอสเอ็มอีแบงก์ ก.อุตสาหกรรม และ ก.สาธารณสุข จึงร่วมกันยกระดับเอสเอ็มอีอุตสาหกรรมสุขภาพให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดย ก.อุตสาหกรรม และ ก.สาธารณสุข จะคัดกรองผู้ประกอบการที่ขาดเงินทุนให้เอสเอ็มอีแบงก์ เพื่อรับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยราคาถูก 1% และ 3% เพื่อให้มีเงินทุนไปใช้พัฒนาปรับปรุงโรงงาน สถานที่ผลิต บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ จนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ ก.สาธารณสุข ได้</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ แวดวงของเรา	<p>แอปฯ คัดกรองเด็กออทิสซึม</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองในการตรวจคัดกรองเด็กที่อาจเป็นออทิสซึมในช่วงอายุประมาณ 16-30 เดือน ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้ารับการรักษาแต่เนิ่น ๆ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวได้รับรางวัลนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของ สธ. ประจำปี 2561 สามารถทดลองใช้งานได้ทั้งระบบไอโอเอส และระบบแอนดรอยด์</p>
	วัดชื้นพิษสุนัขบ้า

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นสพ.สรวีศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญ คือ 1.ให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าสม่ำเสมอ 2.การตรวจรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกรมฯ ให้ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจคุณภาพวัคซีนให้ได้มาตรฐานก่อนตรวจรับทุกครั้ง 3.หาแนวทางการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอ 4.ที่มาและความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย คือ โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับทั้งคนและสัตว์ 5.ที่มาและความคืบหน้าในการวิจัยการผลิตวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยโครงการพัฒนาวัคซีนที่ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ทุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แก่ การพัฒนา RABIES VACCINE ในสัตว์ การทดสอบ RABIES VACCINE ในสัตว์ และการขึ้นทะเบียน RABIES VACCINE กับอย. ปี 2567 และมีแผนการผลิต RABIES VACCINE ในระดับอุตสาหกรรม 6.ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในไทย โดยมีการทำงานแบบคู่กันไปทั้งด้านงานวิจัยเพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุน การทำ PILOT PROJECT ร่วมกัน การซื้อ BULK VACCINE มาบรรจุเบื้องต้น มีการพัฒนาด้านศูนย์ทดสอบ QC วัคซีนสัตว์ก่อนนำมาใช้ มีการพัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนในสัตว์ มีการบริหารจัดการส่วนกลางในระบบการจัดซื้อเพื่อกระจายไปพื้นที่</p>
ข่าวสด แนวหน้า	<p>การพัฒนา รพ.สวนผึ้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฉัตรกร ธิเกียรติ ผอ.รพ.สวนผึ้ง เปิดเผยว่า รพ.สวนผึ้งได้พัฒนาบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นมิตรต่อผู้เข้ารับบริการ และดำเนินตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยนำชุด LABOLINK SMART OPD ประกอบด้วยเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติ ให้คนไข้วัดเองได้ และส่งค่าที่ได้ผ่าน LABOLINK BOX เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของรพ. ทำให้การจัดการหน้าห้องตรวจเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังได้จัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงนัดหมายการตรวจและแจ้งคิวผ่านจอภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน มีการให้ข้อมูลด้านการรักษาแก่ผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชัน RDU ใช้โปรแกรม THAI COC ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยกลับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนดูแลต่อเนื่อง ลดการเจ็บป่วยซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับโรงพยาบาลผ่านระบบ LINE OFFICIAL เป็นต้น</p>
สยามรัฐ	<p>มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ร่วมกับ นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย กรรมการหอการค้าไทย แกลงข่าวการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ) เรื่อง "เมืองสมุนไพร สบายดี กินดี อยู่ดี 4.0" ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 2561 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดพืชสมุนไพรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมุนไพร และมีการเจรจาธุรกิจด้านสมุนไพร ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้ และช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน จ.อุดรธานีมีศูนย์สมุนไพรนำร่อง 3 แห่งที่ รพ.น้ำโสมกู่แก้ว และบ้านผือ และมีโครงการขยายพื้นที่ออกไปในอนาคต</p>
ข่าวสด	<p>การบริจาคอวัยวะ</p> <p>-เสนอข่าว สธ. ชวนบริจาคอวัยวะ "1 คนให้ หลายคนรอด" โดยบูรณาการร่วมกับ สภากาชาดไทย ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ ตับ ปอดวายระยะสุดท้าย และแก้ปัญหาความพิการของดวงตาขณะนี้ มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาในรพศ. ร้อยละ 84 รพท. ร้อยละ 54 และ รพช.ขนาดใหญ่ 7 แห่ง พัฒนาทีมนำอวัยวะออก และพัฒนาให้มีศูนย์ปลูกถ่ายไต กระจายในเขตสุขภาพอย่างน้อย 1 แห่ง ตั้งเป้าในปี 2561 ผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะ 0.4 ต่อ 100 จำนวนผู้เสียชีวิตในรพ. และผู้ยินยอมบริจาคดวงตา 1.2 ต่อ 100 จำนวนผู้เสียชีวิตในรพ. สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่ รพศ. รพท. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย หรือผ่านคำร้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch